

UBND HUYỆN VĂN GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 365/PGDDĐT-KTr

Văn Giang, ngày 30 tháng 9 năm 2022

V/v chấn chỉnh dạy thêm, học thêm
và thực hiện thu các khoản đóng góp từ
học sinh năm học 2022-2023

Kính gửi:

- Các trường MN, TH, THCS trong huyện;
- Trường TH-THCS Phụng Công.

Năm học 2021-2022 vừa qua, các nhà trường trong huyện đều thực hiện tốt quy định của Bộ GDĐT, của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở, của UBND huyện, của Phòng Giáo dục và Đào tạo về dạy thêm học thêm và thực hiện thu các khoản đóng góp từ học sinh; quản lý chặt chẽ giáo viên của đơn vị trong việc tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường.

Tuy vậy, thời gian gần đây, qua phản ánh của dư luận xã hội, của cán bộ, giáo viên và của học sinh, phụ huynh học sinh cho thấy có trường, có cơ sở giáo dục triển khai thu các khoản tiền đóng góp từ học sinh không công khai, không minh bạch, có khoản tiền thu không đúng quy định của UBND tỉnh; có trường, Hiệu trưởng buông lỏng quản lý để giáo viên của trường tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường trái quy định. Việc làm này đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của ngành, gây bức xúc trong dư luận xã hội, trong cán bộ, giáo viên và phụ huynh học sinh; vi phạm nghiêm trọng quy định của Bộ GDĐT, của UBND tỉnh và chỉ đạo của Sở GDĐT, của UBND huyện và của Phòng Giáo dục và Đào tạo về dạy thêm học thêm và thực hiện thu, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp từ học sinh.

Để thực hiện nghiêm quy định của Bộ GDĐT, của UBND tỉnh về dạy thêm học thêm và thực hiện thu các khoản đóng góp từ học sinh, Phòng GDĐT yêu cầu các nhà trường:

Đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ

huynh học sinh, đồng thời thực hiện nghiêm các văn bản quy định của Bộ GDĐT, của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở GDĐT, của UBND huyện và Phòng Giáo dục và Đào tạo về dạy thêm học thêm, về thực hiện thu các khoản đóng góp từ học sinh.

Thực hiện nghiêm Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh; Hướng dẫn số 1855/HD-LN ngày 31/10/2018 của liên ngành: Sở GDĐT, Sở Tài chính, Sở Lao động-Thương binh-Xã hội và Kho bạc Nhà nước Hưng Yên về việc thực hiện thu, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp từ học sinh; thực hiện nghiêm Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh Quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 16/8/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều trong Quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh; Công văn số 39/UBND ngày 8/2/2017 của UBND huyện Văn Giang về việc quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn huyện; các văn bản chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo về công tác thu góp và dạy thêm, học thêm.

Tăng cường quản lý, kiểm tra giáo viên, không để giáo viên của nhà trường tổ chức dạy thêm hoặc tham gia dạy thêm ngoài nhà trường trái quy định.

Yêu cầu các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ nghiêm túc thực hiện các nội dung trên đây; trong quá trình thực hiện, đơn vị nào vướng mắc liên hệ về Phòng GDĐT để được phối hợp giải quyết. Thời gian tới, Phòng GDĐT sẽ tăng cường kiểm tra các đơn vị về các nội dung này; đơn vị nào vi phạm, Phòng GDĐT sẽ tham mưu với các cấp lãnh đạo xử lý nghiêm theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, KTr.



Đào Thị Bích Ngọc